



67 ปี
มศว
28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับประจำวันที 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 หน้า C2 มูลค่าข่าว 710,985.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ [ได้ http://news.swu.ac.th/newsclips/](http://news.swu.ac.th/newsclips/)

จับตา '7 สาวงาม' มีลุ้น มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2016

■ เรื่อง...วารสารน์
ภาพ...เจสสิก้า โรจนเมธากา

ใกล้เข้ามาทุกทีสำหรับการประกวดนางงามเวทีระดับอินเตอร์ "มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2016" เพื่อค้นหาสาวงามตัวแทนประเทศไทยไปร่วมประกวดมิสยูนิเวิร์ส ปีนี้ใครน่าจับตามอง ต้องให้กูรูด้านนางงามอย่างผู้ก่อตั้งร่วมเพจ ที-พาเจเนดอตคอม ธเนษฐ ลักษณะวิไลศ และบรรดาสื่อมวลชนช่วยกันแก๊ง สรุปลงเป็น 7 สาวยอดเยี่ยมที่มิสทีอี "มงกฎ" โดยวิศวะคนเนนจากฐานแฟนคลับ

ได้แก่ หมายเลข 40 กุ้ง-กุสุมา ชาวตอน เพราะดีกรีความเป็นนางแบบ โดยเฉพาะการโพสท่าแรง เช่นเดียวกับหมายเลข 35 กีบ-ธนวรรณ ศรีสกุลดีศ มีเสน่ห์ตรงอารมณ์ขัน หุ่นดี และโพสท่าสวย สาวงามหมายเลข 13 พลอย-ศุภมาส ปิ่นทองสวยแบบเรียบร้อยพอดี้ๆ หมายเลข 36 ตึกดา-ณัฐณี บุญศิริ เจ้าของส่วนสูงถึง 180 เซนติเมตร หมายเลข 14 น้ำตาล-ชลิตา ส่วนเสน่ห์ ที่มีเสน่ห์ตรงโหนกแก้มและผิวสีน้ำตาล หมายเลข 18 เทียน-อัจฉรี บัวเขียว ดีกรีนางสาวเชียงใหม่ และหมายเลข 7 โฟน-ชลกาญจน์ พวงน้อย นักแสดงสาวที่อยากคว้ามงกฎอีกคน

นางงามยุคนี้ดูดีแต่เพียงหน้าตาไม่ได้ ต้องประกอบไปด้วยรูปร่างที่สวย แต่ละนางเมื่ออยู่ในชุดว่ายน้ำที่ปีนี้ถือว่ามีเซ็กซี่กว่าทุกปี จะงามสวยสดใสแค่ไหนไปชมที ธเนษฐ แสดงทัศนะว่า สาวงามหมายเลข 13 พลอย ศุภมาส วัย 23 ปี มาแรงมาก มีสิทธิ์ลุ้นติด 1 ใน 3 เพราะเธอมีทีมที่แข็งแกร่ง รวมทั้ง

มีลูกและการวางตัวไม่หรือหว่า แต่ได้มาตรฐาน สไตลท์ที่กองประกวดชอบ ศุภมาส มีส่วนสูงพอดีๆ ที่ 173.5 เซนติเมตร ศึกษาจบจากคณะบริหารธุรกิจ การจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ แม้เธอจะเคยพลาดหวังติดรอบ 60

คน จากเวทีนี้เมื่อปี 2013 มาแล้ว แต่ด้วยความตั้งใจอยากประกวดในเวทีระดับอินเตอร์ เธอจึงไม่ทิ้งความมุ่งมั่น อยากรเป็นนางแบบและนางงามตั้งแต่แรกสาว เมื่อพลาดหวังจากครั้งก่อน เธอรู้ข้อบกพร่องของตัวเอง และไปเพิ่มเติมทักษะด้านบุคลิกภาพและการพูด ด้วยการเป็นแบรนด์แอมบาสซาเดอร์ให้กับรถยนต์ยี่ห้อหนึ่ง ทำให้เธอได้ฝึกฝนด้านการพูด ร่วมทั้งความอดทนเพื่อชิงชัยให้สำเร็จในการประกวดนี้ให้ได้ สำหรับหมัดเด็ดที่เธอจะเอาชนะใจคณะ



หมายเลข 14 น้ำตาล-ชลิตา ส่วนเสน่ห์



กรรมการ คือ รอยยิ้มที่สดใส
เมื่อฟังก์ชันสมบัติของเธอแล้ว
บวกกับมีรูปร่างที่ดีในชุด
ว่ายน้ำแล้วดูสมส่วนดู

น่าสนใจ
ด้วยลุคนาง
แบบอินเตอร์
ของสาวงาม

หมายเลข 40 กิ่ง กุสุมา วัย 18 ปี สาว
งามจาก จ.พระนครศรีอยุธยา จบชั้น
มัธยม 6 จากโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
ตอนนี้อยากลงประกวดมิสยูนิเวิร์ส ไทย





หมายเลข 13 พลอย-ศุภมาส ปันทอง



หมายเลข 36 ตีตกตา-ณัฐนรี บุณศิริ



หมายเลข 40 กุ้ง-กฤษณา เชาวดอน
และหมายเลข 18 เกียน-อัจฉรี บัวเขียว

แลนด์ ซึ่งปีนี้เธอคือสัสน์ที่จัดจ้านของการประกวดเลยทีเดียว เพราะด้วยผิวสีของเธอ ทำให้เวลาทำกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเก็บตัวที่ จ.พังงา มีคนรุมล้อมขอถ่ายรูปเป็นจำนวนมาก อีกทั้งบุคลิกภาพเธอยังแสนขลุ่ยเป็นที่เอ็นดูแก่เพื่อนๆ อีกทั้งประวัติของเธอก็น่าสนใจ เคยได้เซ็นสัญญากับเอเยนซีนางแบบยักษ์ใหญ่ในนิวยอร์กอย่าง **Wilhelmina**

กฤษณา เริ่มเดินแบบตั้งแต่อายุ 14 ปี ด้วยผิวสีเข้มทั้งๆ ที่มีเชื้อไทยอยู่เต็มร้อย แต่เธอมีลูกที่ดูอินเตอร์ จึงเป็นที่ต้องการของแคตวอลลิ่งและวงการโฆษณา และเมื่อ 2 ปีที่แล้วเธอได้บินไปเดินแบบที่นิวยอร์ก และเคยร่วมงานกับแบรนด์ **The Oddyssee**, พิจิตรา, อิชชู และพิเศษคือวงการนางแบบนิวยอร์กได้ลงโปรไฟล์ในเว็บไซต์อันดับหนึ่งอย่าง **Models.com** เมื่อครั้งที่เธอมาเดินแบบในนิวยอร์กให้ใน **Daily Duo** สก๊อปแนะนำนางแบบหน้าใหม่ที่น่าจับตามองในวงการแฟชั่นระดับโลก

ความไฝ่ฝันของ กฤษณา ในวงการนางแบบ คือ เป็นส่วนหนึ่งของ **Victoria's Secret** แต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้น ณ วันนี้เธอขอมุ่งมั่นกับการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ให้ประสบความสำเร็จเสียก่อน เพราะเวทีแห่งนี้หากเธอสามารถคว้ามงกุฎมาครองได้ ถือเป็นการพลิกชีวิตเหมือนกัน กฤษณา เล่าว่า การได้สวมมงกุฎนางงามก็คือความไฝ่ฝันตั้งแต่วัยเด็ก อีกทั้งเวทีนี้คือเวทีใหญ่ระดับโลก เธอจึงอยากมาพิชิตเมื่อดูรูปร่างแล้วด้วยส่วนสูงที่กินขาด บวกกับหุ่นที่ไร้ไขมัน หากเธอมีเวลาออกกำลังกายทำให้เธอคอดกว่านี้อีกนิด เธอน่าจะสู้กับนางงามระดับอินเตอร์ได้อย่างสบาย

สาวสวยผิวสีน้ำตาล สาวงามหมายเลข 14 น้ำตาล-ชลิตา ส่วนแสนท์ วัย 21 ปี ดูโอเพื่อนซี้ของกฤษณา ซึ่งมีบุคลิกโฉบเฉี่ยวเหมือนนางพญา และมั่นใจในโทนทึบเข้มสูงของเธอ ความสวยของน้ำตาลมาโดยธรรมชาติล้วนๆ ไม่ผ่านการศัลยกรรม สาวสวยจากห้องแล็บคนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับส่วนสูง 169 เซนติเมตร ครั้งนี้ถือเป็นการประกวดเวทีแรกของเธอโดยไม่มีสปอนเซอร์หลัก ทุกอย่างเธอต้องผลักดัน

ตัวเอง มาเวทีนี้ก็ให้ประสบการณ์แปลกใหม่มากๆ ในอนาคตเธออยากทำงานในห้องแล็บเพื่อทำงานวิจัยทางจุลชีววิทยาใหม่ๆ หากได้ตำแหน่งเธอก็ยังไม่ทิ้งการเรียนและจะทำทั้งสองอย่างให้ดีที่สุด

ชลิตา กล่าวถึงเสียงเชียร์ของแฟนคลับในเพจนางงามว่า ทำให้เธอรู้สึกดีใจมาก ถือเป็นแรงผลักดัน แต่ก็ได้กำลังใจที่พิเศษจากทุกคน และคุณแม่ที่ถือเป็นไอดอลที่ทำให้เธอต้องการเป็นนางงาม สิ่งที่น่าจับตามองนอกจากใบหน้าที่สวยงามเป็นธรรมชาติ บวกกับหุ่นเซ็กซี่กำลังพอดีๆ แต่หากสูงกว่านี้อีกนิดจะเร็ดมาก

ฟาก น้องเทียน อัจฉรี วัย 20 ปี ดีกรีนางสาวเชียงใหม่ กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สูง 172 เซนติเมตร น้องเทียนได้รับทุนเรียนดีจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แถมยังเป็นดาวรัฐศาสตร์ ความไฝ่ฝันของเธอคืออยากทำงานเป็นเอ็นจีโอ หรือทำงานองค์การสหประชาชาติ เพื่อช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสต่อไป

สาวสวยอารมณ์ดี หมายเลข 35 กิ๊บ ธนวรรณ วัย 24 ปี จบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ เอกเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เจ้าของส่วนสูง 176 เซนติเมตร เธอจัดเป็นนางแบบอาชีพที่มีไอดอลเป็นนางแบบรุ่นน้องอย่าง แนท-อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์ ที่เป็นได้ทั้งนางแบบและนางงาม และทำไมเธอจะเป็นแบบนั้นไม่ได้ นี่คือนิสัยผลักดันให้กิ๊บมาสมัครเข้าชิงมงกุฎในเวทีระดับอินเตอร์นี้บ้าง

สำหรับสาวงามหมายเลข 36 ตีตกตา-ณัฐนรี วัย 22 ปี ที่เพิ่งคว้ารางวัลขวัญใจพังงาไปหมาดๆ ดี ธเนษฐ เกิงว่า ด้วยรูปร่างสูงผอมชะลูดของเธอที่ 180 เซนติเมตร น่าจะติด 1 ใน 10 อย่างแน่นอน ตีตกตาเป็นสาวภูเกิด เธอมีความงามกาแรนตี เพราะมีดีกรีรองอันดับ 1 มิสแกรนด์ภูเกิด เธอกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้องมารอลุ้นกันว่าสาวพันกระต่ายคนนี้จะสามารถพิชิตมงกุฎล้ำค่าได้หรือไม่

ปิดท้ายที่สาวงามเข้าตากรรมการ หมายเลข 7 โพน ชลกาญจน์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปศาสตร์ การ

แสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เจ้าของส่วน
สูง 174 เซนติเมตร หลายคนอาจคุ้นหน้า
เธอดี เพราะเธอเคยมีผลงานแสดงภาพยนตร์
เรื่อง 2538 อัลเทอร์มาจีบ มาแล้ว

สำหรับสาวงามหรือกองเชียร์สาวงาม
คนอื่น ๆ อย่าเพิ่งถอดใจ เพราะ “น้ำมีด”
เกิดขึ้นได้บนเวทีนางงามเสมอ เตรียมลุ้น
ว่าใครจะได้มงกุฎมิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์
2016 ไปครอง ติดตามได้ทางช่อง 3 วัน
เสาร์ที่ 23 ก.ค.นี้ 